



รับเลขที่ 1342/62
วันที่ 19-เม.ย-62
เวลา 14.00
นางรุ่งเพชร ทรัพย์นคร
(ลงชื่อ).....

ที่ ศธ 0521.13/ว.462

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110

28 มีนาคม 2562

ส่งไปยัง.....
28/3/62
14 เม 62
1000V

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสืออนุมัติการจัดงานประชุมวิชาการฯ
 2. โครงการการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”
 3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 4. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศจร.ส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้

ในการนี้ จศจร.ส.ม.อ. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” และนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และส่งบทความย่อ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ Email: hsmiconference@gmail.com รายละเอียดค่าลงทะเบียนและการชำระตามเอกสารแนบ รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://hsmi.psu.ac.th/conference> และการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการขอสำเร็จการศึกษาได้ อนึ่ง ผู้ที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการในสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว และให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักเป็น

พระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ)

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(Signature)
22/3/62

(Handwritten notes and signatures)
26 มี.ค. 62

ศจร.ส.ม.อ. ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
โทรศัพท์ 074-282900-2 โทรสาร 074-282901

① *(Handwritten notes)*
③ *(Handwritten notes)*



ศูนย์บริการวิชาการ
รับที่ 483
วันที่ 22 มี.ค. 62
เวลา 13.15 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.ม.อ.) โทร. 2900-2

ที่ มอ. 148/213

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

เรียน อธิการบดี

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด็น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยกระดับความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นเป้าหมายร่วมคือสุขภาวะของคนใต้ และนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการ นักศึกษา และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั้งจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

ในการนี้ สจรส.ม.อ. จึงใคร่ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว และขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด ทั้งนี้เป็นการอนุมัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 และหนังสือที่ กค.0409.6 /ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ประกอบกับคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ 99/2535 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2535 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค0406.4/ว485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ผอ.	
ฝ่ายอำนวยการ	✓
ฝ่ายส่งเสริมฯ	
ฝ่ายโครงการพิเศษ	

ทศวิไล 22/3/62

ทศวิไล

20/3/62

(ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรุตมิ)

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
เพื่อโปรดพิจารณา เห็นสมควรอนุมัติ

22/3/62

22/3/62

โครงการสานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

การจัดงานสร้างสุขภาคใต้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2549 ภายใต้ชื่อ “วาระสร้างสุขของคนใต้” จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานสร้างสุข เป็นเวทีให้ภาคีเครือข่ายพันธมิตรเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน ร่วมจัดกระบวนการ เชื่อมประสานการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ที่ผ่านมา การจัดงานสร้างสุขอาจถือเป็นเพียงจังหวะการเคลื่อนไหวหนึ่งเพื่อการสร้างสุขของคนใต้ ที่เชื่อมประสานไปกับจังหวะของแผ่นดินที่ผ่านการพัฒนามาเนิ่นนาน แม้จะเป็นเพียงจังหวะเล็ก ๆ แต่ก็เป็นจังหวะอย่างใหม่ของ “ชุมชนชาวบ้านและคนเล็กคนน้อย” ที่ขอมีส่วนร่วมบ้างตามกำลังและศักยภาพที่ประสานไปพร้อมกับการขับเคลื่อน “ความรู้” เป็นพลังไปเคลื่อนสังคมให้ “เป็นสุข” ด้วยกัน (บัญชา พงษ์พานิช, 2559)

กระบวนการเคลื่อนสุขภาพของภาคใต้ด้วยงานวันสร้างสุข ถึงเวลาขับเคลื่อนใหม่แล้ว คงไม่ใช่เพียงการจัดงาน แต่ต้องเปลี่ยนเป็นการจัดกระบวนการ ให้ภาคีพันธมิตรเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ร่วมกันวางทิศทาง ร่วมออกแบบกระบวนการ ร่วมกันประสานดำเนินการในลักษณะภาคีพันธมิตรเครือข่ายขณะเดียวกันต้องเชื่อมประสานกับการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ (พงศ์เทพ สุธีรัฐดี, 2549)

การจัดงานสร้างสุขจึงเป็นเวทีที่ให้เครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้มานำเสนอรูปแบบหรือพื้นที่ต้นแบบการทำงานให้เกิดสุขภาวะองค์รวมของคนใต้ เช่น ธนาकारตันไม้ สวัสดิการชุมชน (สัจจะอ้อมทรัพย์) เป็นต้น ขับเคลื่อนตามงานสมัชชาและยกระดับสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะ การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้มีมาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ปัญหาของภาคใต้ ดังนี้

1. ปัญหาด้านสุขภาพและสังคม ข้อมูลจากเอกสารวาระงานสร้างสุขภาคใต้ ปี พ.ศ.2558 ได้ระบุสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนใต้ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาทางสังคมจำนวน 6 ด้าน ได้แก่

1.1 โรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วยตลอดทั้งปีและมีแนวโน้มการเกิดโรคที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกกลุ่มอายุ ส่วนสถานการณ์ไข้เลือดออกภาคใต้ในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยจำนวน 8,203 คน เสียชีวิต 11 คน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561) สาเหตุของโรคมายังคงมาจากยุงลายที่เพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำขัง และจะมีขุมชุมในพื้นที่สวนยางพาราและสวนผลไม้ โรคไข้เลือดออกจึงเป็นโรคที่ชุมชนต้องระวังและปรับสภาพแวดล้อมตามบ้านเรือนไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง

1.2 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นภาคใต้อายุ 15-19 ปี ในปี พ.ศ.2560 อยู่ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 25 - 50 (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561) สูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด คือ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังพบปัญหาทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ยะลา และ นราธิวาส (ศูนย์อนามัยที่ 11 และ 12) สาเหตุการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรมที่นิยมให้ผู้หญิงแต่งงานตั้งแต่อายุน้อย ความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา การมีเพศสัมพันธ์ที่มีผลมาจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด การขาดความรู้เรื่องการคุมกำเนิด และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)

1.3 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในภาคใต้มีความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 2 รองจากภาคกลาง ร้อยละ 42.2 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สสส., 2559) ด้านบุหรี่ในปี พ.ศ.2560 จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดใน 10 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล สกลนคร ระนอง สงขลา อุดรธานี สุราษฎร์ธานี พัทลุง และ ตรัง ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคใต้ (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล, 2561) ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น มีหนี้สิน และนำไปสู่การลักขโมยหรืออาชญากรรมเกิดขึ้น รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนข้อมูลในปี พ.ศ.2559 ช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 6,826 ครั้ง ร้อยละ 10 มีผู้เสียชีวิต สาเหตุของอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็วและดื่มสุรา (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สสส., 2559)

1.4 ปัญหาด้านโภชนาการ ภาคใต้มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเตี้ยในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น โดยเด็กมีส่วนสูงและภาวะเตี้ยกว่าเกณฑ์สัมพันธ์กับการขาดสารอาหารเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอาหารที่เปลี่ยนไปและมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง คนไทยนิยมรับประทานอาหารจานด่วน อาหารขยะและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง รวมทั้งมีการทำกิจกรรมทางกายน้อย ทำให้เป็นสาเหตุการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง (นิพนธ์ รัตนาคม, 2558)

1.5 การระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ ในภาคใต้มีการระบาดของโรควัดโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในภาคใต้ตอนบนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านผลการรักษาผู้ป่วยในระยะแพร่เชื้อมีอัตราการรักษาสำเร็จร้อยละ 80 - 95 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบผู้ป่วยในแถบประเทศตะวันออกกลาง (นิพนธ์ รัตนาคม, 2558)

1.6 สุขภาพจิตเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จากสถานการณ์ความไม่สงบสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2557 มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 6,286 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 11,366 ราย สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโรคเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ มีผู้พิการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น เกิดเด็กกำพร้าสูญเสียบิดาและมารดาจำนวนถึง 5,000 คน ซึ่งอัตราป่วยจากเหตุการณ์ความไม่สงบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด นอกจากนี้ยังพบการใช้สารเสพติดของเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 80-380 ต่อแสนประชากร สารเสพติดที่พบมากที่สุด คือ น้ำดื่มใบกระท่อมผสมยาแก้ไอและอื่น ๆ และมีแนวโน้มในกลุ่มเสพติดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

2. ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและ ความมั่นคงทางอาหาร ภาคใต้มีเนื้อที่ทั้งหมด 44.2 ล้านไร่ เนื้อที่ป่าไม้ ณ ปี พ.ศ.2556 มีจำนวน 11 ล้านไร่ พื้นที่ถือครองการเกษตร ณ ปี พ.ศ.2556 มีจำนวน 21.7 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 1.2 ล้านไร่ พืชไร่ 10,388 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้นรวมยางพารา 19.1 ล้านไร่ สวนผักและไม้ดอก 127,280 ไร่ และเกษตรอื่น ๆ 1.2 ล้านไร่ นอกนี้ยังมีพื้นที่นอกการเกษตรจำนวน 11.37 ล้านไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ข้อมูลจากเวทีสมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหารในปี พ.ศ.2556 มีการหยิบประเด็นหลักขึ้นมาพูดคุย คือ การลดลงของพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ขยายไปปลูกพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 72.5 เหลือแค่ 2 จังหวัดที่ปลูกข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคของคนในพื้นที่ คือ จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช การลดลงของพื้นที่ปลูกอาหารนอกจากจะส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารในอนาคตแล้วนั้น ยังส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าอาหารมักจะเพิ่มเร็วกว่าราคาสินค้าทั่วไป ความไม่มั่นคงทางอาหารจึงเป็นภัยเงียบที่มาพร้อมกับราคาอาหารที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ (ปาไลดา พุทธประเสริฐ, 2556)

การลดลงของป่าไม้ การเปลี่ยนป่าเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาในเขตเมืองอย่างรุนแรง เพราะไม่มีป่าคอยชะลอการไหลของน้ำ ในปี พ.ศ.2559 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้สำรวจข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 ในภาคใต้พบป่าไม้ 11 ล้านไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดคือจังหวัดระนองร้อยละ 53 จังหวัดที่เหลือน้อยที่สุด คือ จังหวัดปัตตานีร้อยละ 5 เป็นข้อมูลที่ตรงกับภาวะวิเคราะห์ของนักวิชาการว่าสาเหตุปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ส่วนหนึ่งคือพื้นที่ป่าหายไป การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง (ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, 2560)

สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา การดำเนินงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคใต้ที่ผ่านมาได้ยึดหลักไตรพลัง ได้แก่ พลังทางปัญญาคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน การจัดการความรู้ในพื้นที่เพื่อยกระดับพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย พลังสังคมคือการรวมกลุ่ม การขับเคลื่อนตามข้อเสนอ การสร้างรูปธรรมพื้นที่ต้นแบบในการจัดการปัญหา และการขยายผลสู่ในระดับเครือข่ายและพื้นที่ พลังนโยบายคือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ ข้อเสนอไปขับเคลื่อนในระดับหน่วยงานและพื้นที่ต่อไป โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ สุขภาวะของคนได้

ภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานในภาคใต้จึงได้แบ่งประเด็นการทำงานออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ความมั่นคงทางมนุษย์

- การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
- สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ประเด็นที่ 2 ความมั่นคงทางอาหาร

- เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ
- ชุมชนน่าอยู่

ประเด็นที่ 3 ความมั่นคงทางสุขภาพ

- กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
- การแพทย์พหุวัฒนธรรม

ประเด็นที่ 4 ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
- การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตลอด 13 ปีที่ผ่านมาได้จัดงานสร้างสุขไปแล้ว 10 ครั้ง สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจร.ส.อ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคี เครือข่ายต่าง ๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประชา สังคม เครือข่ายสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดงาน “สร้างสุขคนใต้” ในการจัดงานแต่ละครั้งจะใช้ ชื่องานสร้างสุขสลับกับงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ดังนี้ ครั้งที่ 1-3 ใช้ชื่องานสร้างสุขภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดที่จังหวัดสงขลา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 - 7 ใช้ ชื่องานสมัชชาภาคใต้ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดที่จังหวัดสงขลา ตรัง ชุมพร สำหรับครั้งที่ ครั้งที่ 8 ใช้ชื่องานสร้างสุขชุมชนน่าอยู่ จัดที่จังหวัดสงขลา และ ครั้งที่ 9-10 จัดที่จังหวัด สงขลา ภายใต้ชื่องาน สร้างสุขคนใต้ ซึ่งครั้งที่ 8-10 สนับสนุนการจัดงานโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ

รูปแบบการจัดงานสร้างสุขได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมมากขึ้น การจัดงานสร้างสุขครั้งที่ 9 และ 10 ที่ผ่านมามีเป็นการจัดงานร่วมกับการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิชาการ นักศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้และร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งครั้งล่าสุด จัดไปเมื่อวันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่องาน “การประชุมวิชาการประจำปี 2561 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่อุบัติภาวะที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานจำนวน 1,613 คน ประกอบด้วย เครือข่ายจากองค์กร สสส. สปสช. ส่วนกลาง เขต 11 และ 12 เครือข่าย สช. ผู้นำเสนองานวิชาการ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำบลจัดการตนเอง) หน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา บุคคลทั่วไป และภาคีเครือข่ายทั้ง 8 ประเด็น ซึ่งการจัดงานสร้างสุขทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมามีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายการทำงานและเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการผลักดัน ยุกระดับผลการดำเนินงานปฏิบัติการด้านสุขภาวะในพื้นที่ไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะมากขึ้น โดยใช้กลไก และเครื่องมือทางวิชาการเป็นฐานในการทำงานร่วมกันจึงได้บูรณาการการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ร่วมกับการ

ประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น ทำให้เห็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายตระกูล ส.รวมทั้งภาคประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนสุขภาพในพื้นที่ ได้มาพูดคุยเรียนรู้แลกเปลี่ยนต่อกัน รูปแบบการจัดงานสร้างสุขของภาคใต้จึงเป็นการยกระดับการทำงานของเครือข่าย พยายามขับเคลื่อนงานสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายจึงทำให้งานสร้างสุขภาคใต้มีความแตกต่างกับงานสร้างสุขในภาคอื่น

ทั้งนี้เพื่อสานต่อและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายให้เกิดการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การจัดการสุขภาวะในพื้นที่อย่างยั่งยืน ทางภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ กำหนดจัดงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่องานว่า “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายชุมชนนวัตกรรม และเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่น ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างสุขไปพร้อมกันใน 4 ประเด็นหลักดังกล่าว

รูปแบบการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2562 เป็นการสร้างขยายเครือข่ายภาคีสุขภาวะ สร้างเครือข่ายใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนงานสุขภาพในพื้นที่ที่ได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีสุขภาวะ สร้าง “ความเป็นเครือข่ายสุขภาวะ” โดยมุ่งเน้นกระบวนการสานงานและเสริมพลังข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่ มีทีมกลไกการทำงานในร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป. เขต 11 และเขต 12) และเครือข่ายสร้างสุข ใช้กลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทั้ง 4 ประเด็นหลักไปทำงานร่วมกับกลไกกองทุนสุขภาพตำบล (สปสช.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พอช.) สภาองค์กรชุมชน (พอช.) ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ ที่ทำงานในพื้นที่ยกระดับข้อมูลองค์ความรู้ รวมถึงพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพบนฐานชีวิตชาวดี

เป้าหมายโครงการ

1. เกิดการยกระดับการทำงานของเครือข่ายทั้ง 4 ประเด็นสู่การทำงานเชิงนโยบาย โดยการจัดเวทีสมัชชาประเด็น และได้เอกสารชุดความรู้ รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการสุขภาวะในรูปแบบการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข นำเสนอในงานสร้างสุขภาคใต้ที่เป็นประเด็นร่วมกัน
2. มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งเครือข่ายเก่าและใหม่ ประสานการทำงานสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิชาการศึกษาและเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขให้มีบทบาทในงานสร้างสุขมากขึ้น
3. มีการจัดงานสร้างสุขเป็นเวทีเปิดให้เครือข่ายได้มาร่วมแชร์กระบวนการทำงานเชิงประเด็นในพื้นที่ นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 4 ประเด็นโดยมีผู้บริหารองค์กรและผู้นำระดับประเทศรับข้อเสนอไปขับเคลื่อนสู่รูปธรรมต่อไป
4. มีแผนปฏิบัติการ (Roadmap) การขับเคลื่อนข้อเสนอทั้ง 4 ประเด็นในปีถัดไป เพื่อสร้างรูปธรรมพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาวะ และการขยายสู่พื้นที่อื่นเพื่อให้การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายในแต่ละประเด็นมีการดำเนินงานและขับเคลื่อนได้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีสุขภาวะที่เกี่ยวข้องให้เกิด “ความเป็นเครือข่ายสุขภาวะ” ที่มุ่งเน้นกระบวนการสานงานเสริมพลังข้ามประเด็น-ข้ามพื้นที่และมีความต่อเนื่อง
2. เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทั้งเครือข่ายเก่าและใหม่ในการขับเคลื่อนงานสู่การก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อสุขภาวะและความสุขของคนได้ และพัฒนาระบบสื่อสารในลักษณะการสานพลัง
3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการยกระดับความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นเป้าหมายร่วมคือสุขภาวะของคนได้

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วย

- 1) ภาควิชาเครื่องสำอางสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้
- 2) ภาควิชาเครื่องสำอางสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ได้แก่ สสส. สข. สปสข. พอช. สธ.
- 3) ภาควิชาเครื่องสำอางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้
- 4) ภาควิชาเครื่องสำอางสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
- 5) ภาควิชาเครื่องสำอางสื่อสารสาธารณะ

กิจกรรมในวันงาน

- 1) เสวนา “การก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”
- 2) การนำเสนอประเด็นร่วมของคนใต้ 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ และประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3) กิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์ก้าวข้ามเครื่องสำอาง ก้าวข้ามขีดจำกัด
- 4) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
- 5) ลานเสวนา นิทรรศการ
- 6) เวทีสื่อสารสาธารณะ - จริธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
- 7) เวทีตำบลจัดการตนเอง และกองทุนสุขภาพระดับตำบล
- 8) การแสดงผลงานของเครื่องสำอางสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
- 9) ห้องเรียนปฏิบัติการ Workshop

องค์กรและบทบาทความร่วมมือ

- 1) ผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)
- 2) องค์กรความร่วมมือร่วมเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย สสส. เครื่องสำอางกระทรวงสาธารณสุข สปสข. สข. พอช. เครื่องสำอางวิชาการ-สถาบันอุดมศึกษา ภาคท้องถิ่น (เครื่องสำอางสันนิบาตเทศบาล/อบต.) และเครื่องสำอางชนนวิถึ

กำหนดการประชุมวิชาการ เรื่อง
 สถานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข
 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562
 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

- 09.00 - 16.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการ
- 13.00 - 13.30 น. พิธีเปิด
- 13.30 - 14.00 น. ปาฐกถา เรื่อง “การก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”
 โดย รองนายกรัฐมนตรี
 และประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- 14.00 - 17.00 น. เสวนา “ทิศทางการพัฒนาภาคใต้” ออกแบบบ้านออกแบบเมือง
 โดย ตัวแทนเครือข่าย 12 ประเด็น
- 17.00 - 20.00 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

- 08.00 - 09.00 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม
- 09.00 - 12.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์ ก้าวข้ามเครือข่าย ก้าวข้ามขีดจำกัด
- 09.30 - 12.00 น. ประชุมห้องย่อย/ประชุมวิชาการ ในประเด็น
1. การลดปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด
 2. ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง
 3. เกษตรกรรม ความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย
 4. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. การจัดการขยะ
 6. กลไกระบบสุขภาพ
 7. การจัดการภัยพิบัติ
 8. ชุมชนน่าอยู่
- 13.00 - 17.00 น. ประชุมห้องย่อย/ประชุมวิชาการ ในประเด็น
1. สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 2. ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง
 3. เกษตรกรรม ความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย
 4. จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ
 5. ตำบลจัดการตนเอง
 6. ระบบสุขภาพ พหุวัฒนธรรม
 7. การจัดการน้ำ
- 17.00 - 20.00 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข ลานจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

- 08.00 - 09.00 น. ลานเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม
- 09.00 - 11.00 น. ตัวแทนห้องย่อยนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็น
- 11.00 - 12.30 น. ปาฐกถาปิด และพิธีปิด
 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562

“สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

วันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ประเด็นบทความที่เปิดรับ

- บทความ/บทความวิชาการและงานวิจัย (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา) ในประเด็น
 - ระบบบริการสุขภาพ (Health Service System) และนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)
 - การจัดการระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System Management)
 - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ทั้งวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
- บทความกึ่งวิชาการ (สำหรับเครือข่ายสุขภาพ) โดยมีเนื้อหาแสดงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
 - การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอย่างยั่งยืน ด้านการจัดการสุขภาพ
 - เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และชุดประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่
 - การสังเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อการขยายผลในระดับนโยบาย
 - การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการสร้างสุขภาพะชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กำหนดการสำคัญ

- เปิดรับการลงทะเบียนเพื่อส่งบทความฉบับเต็มทางเว็บไซต์ (1 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2562)
- แจ้งผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ (24 มิถุนายน 2562)
- ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (26 กรกฎาคม 2562)
- ส่งไฟล์นำเสนอ (1 สิงหาคม 2562)
- นำเสนอบทความวิชาการ (5 สิงหาคม 2562)
- ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดทำ proceeding (30 สิงหาคม 2562)
- กำหนดเผยแพร่ proceeding ทางเว็บไซต์ (30 กันยายน 2562)

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป	3,000 บาท
นักศึกษา	2,000 บาท
ผู้ร่วมฟัง	1,500 บาท

ลงทะเบียนได้ที่ : <http://hsmi.psu.ac.th/conference>

สอบถามเพิ่มเติมที่ : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น
10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) โทรศัพท์
074-282900-2, โทรสาร 074-282901

ผู้ประสานงาน : น.ส.สุภาภรณ์ เบญจธนวัฒน์ โทร : 081-8983814
อีเมลล์ : hsmiconference@gmail.com

แสกน QR Code



แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมนิภาการ์เด็น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....

สถานะผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นักศึกษา

หน่วยงาน/สถาบัน.....

ที่อยู่หน่วยงาน/สถาบัน.....

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.....

โทรสาร.....

อีเมล.....

อาหาร

ปกติ

อิสลาม

มังสวิรัติ

อัตราค่าลงทะเบียน

1. ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 3,000 บาท

2. ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา จำนวน 2,000 บาท

3. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟัง จำนวน 1,500 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อบัญชี สจรส.ม.อ. บริการวิชาการ เลขที่บัญชี 565-439932-2

ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ คุณสุภาภักย์ เบญจธนวัฒน์ หรือนายภวินท์ แซ่คู

ทางโทรสาร : 074-282901 หรือ E-mail: hsmiconference@gmail.com (ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562)

กรุณาเขียน ชื่อ-สกุล ของท่านให้ชัดเจนลงบนหลักฐานการชำระเงิน

การออกใบเสร็จการชำระเงิน

ต้องการให้ออกใบเสร็จเพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในนาม (โปรดระบุชื่อ-สกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน)

หมายเหตุ :

1. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทางสถาบันได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินโดยยึดวันที่ในเอกสารการชำระเงินเป็นสำคัญ

2. การลงทะเบียนผ่านทาง E-mail หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับ กรุณาติดต่อยืนยันการลงทะเบียนที่คุณสุภาภักย์ เบญจธนวัฒน์, คุณอิสรา มิตรช่วยรอด หรือ นายภวินท์ แซ่คู เบอร์โทรศัพท์ 074-282900-2 , 074-282904